

# มหาชัยสาร



ปีที่ 41 ฉบับที่ 137 วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

## กำหนดการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ ครบรอบปีที่ 56

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 56 ในวันที่ 9 – 14 มกราคม 2556 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 9 มกราคม 2556

- เวลา 04.30 น. พิธีทำบุญให้ทานไฟ ที่บริเวณถนนพุทธสิหิงค์วิถิ
- เวลา 05.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ (56 รูป) ที่อาคารเกษตร (ใหม่)
- เวลา 06.00 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ (56 รูป) ที่บริเวณสองฝั่งถนนพุทธสิหิงค์วิถิ
- เวลา 07.30 น. พิธีสักการะเจ้าพ่อมหาชัย ที่ศาลเจ้าพ่อมหาชัย
- เวลา 08.30 น. พิธีสถาปนารำลึก ที่หอประชุมมหาวิทยาลัย
- เวลา 09.30 น. พิธีรับมอบคำรับรองปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีกับรองอธิการบดี คณบดี / ผู้อำนวยการ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัย
- เวลา 10.00 น. พิธีทอดผ้าป่าสร้างพระพุทธรูปสิหิงค์ราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่หอประชุม มหาวิทยาลัย
- เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ผู้ร่วมพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน ที่หอประชุม / โรงอาหาร
- เวลา 14.30 น. การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร (รอบชิงชนะเลิศ)

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556

การบรรยายเรื่อง “การเขียนตำราและหนังสือ”  
โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์ ผศ.มานิต รุจิวิโรตม  
ที่ห้องประชุมพรหมโยธี

วันศุกร์ที่ 11 – วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556

การสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง “ปฐมบทพระพุทธศาสนาในคาบสมุทร  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : หลักธรรมและโบราณคดี” ที่ โรงแรมทวินโลดส์

**ระบบอีเมลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
นครศรีธรรมราช  
สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว**

เนื่องด้วยระบบอีเมลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชภายใต้โดเมน @nstru.ac.th มีการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องช่วงสองปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้บริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บอีเมลเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ระบบบริการอีเมลของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบให้บริการอีเมลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00 น. ถึงวันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. และขยายวันเพิ่มเป็น วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2555 ขณะนี้สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว หากมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่ taradol\_kit@nstru.ac.th

**ขยายเวลาส่งผลงาน  
โครงการปลูกปัญญา**

มหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พ.ศ. 2554 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2556 นี้

เนื่องจากระยะเวลาในการกำหนดส่งเดิมนั้นได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ร่วมโครงการรายใดส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงวดที่ 2 จำนวน 5,000 บาท คณะกรรมการจึงได้มีการประชุมเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวและจึงได้มีการกำหนดวันส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ เป็นวันที่ 31 มกราคม 2556 หากผู้รับทุนยังไม่ส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ภายในกำหนดวันดังกล่าว จะต้องคืนเงินทุนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญารับทุนตามสัญญารับทุนอุดหนุนฯ ข้อ 6วรรคสอง

**สำนักวิทยบริการฯ แจ้างบริการพิเศษสำหรับสืบค้นข้อมูล**

ในขณะนี้ บริษัท บิ๊ก โปรโมชัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้เช่าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage Knowledge ซึ่งฐานข้อมูลนี้มีประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ โดยฐานข้อมูลนี้จะเปิดให้ใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ใช้บริการสืบค้นดังกล่าว

## สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ซาบซึ้งใจที่พร้อมสรรพสนับสนุน

กรรมการที่ขานตอบขอขอบคุณ

เกื้อการุณจากน้องพี่มีน้ำใจ

บุคลากรถ้วนทุกฝ่ายให้โอกาส

มุ่งหมายมาดอนาคตสดสุขใส

สรรค์สิ่งดีพัฒนา “มหาชัย”

ให้ก้าวไกลสมดังที่ปณิธาน

อยากวิงวอนให้มุ่งมั่นช่วยกันเกิด

พลังเกิดเร่จรุดหน้าด้วยประสาน

คงได้เห็นเราเติบโตใหญ่อีกไม่นาน

เพราะที่มงานเรารวมมาร่วมมือ

นำปรัชญาสถาบันมาสรรค์สร้าง

เป็นแนวทางมาประพฤติและยึดถือ

เป้าหมายมุ่งความรุ่งเรืองคนเลื่องลือ

และนับถือความเรื่อรองของทุกคน

เมื่อถึงคราปีห้าหกขึ้นศกใหม่

ขออวยชัยด้วยจิตดีดกกุศล

ให้ปวงเทพทั่วพิภพบันดาลลา

เรื่องร้ายพันพบสิ่งดีปีใหม่เทอญ

จาก รศ. วิมล ดำศรี

มกราคม ๒๕๕๖



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานสถาปนาครบรอบปีที่ 56 ในวันที่ 9-14 มกราคม นี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยและโรงแรมทวินโลดส์ กำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆตามที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 วันนี้ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะในพิธีสถาปนารำลึกเชิดชว่นชาวราชภัฏ นครฯ ทุกคนพร้อมใจกันสวมสูท 54 ปี มาร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานสถาปนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดบุคลากรของ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาพร้อมให้ใจมาร่วมงานกันคึกคักตั้งแต่ย่ำรุ่ง นั่นคือกิจกรรมทำบุญให้ทาน ไฟ กิจกรรมนี้ได้อิมทั้งบุญอิมทั้งทอง ในแต่ละปีที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานและหลักสูตรต่างๆรวมไปถึงชาวบ้าน ในระแวกมหาวิทยาลัย มาตั้งเตาประกอบอาหารกันสดๆ ไม่ต่ำกว่า 70 ราย เพื่อประกอบอาหารถวายเป็น ภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ซึ่งปีนี้ยังคงรูปแบบเดิม ที่มีศูนย์วัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลักได้ทำหนังสือเชิญไปยัง คณะ ศูนย์ สำนัก และสถาบัน เพื่อตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีงบประมาณสนับสนุนให้เช่นทุก ปีที่ผ่านมา

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ใหม่ที่ทีมงานสื่อสารสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีของฝากของขวัญและคำอวย พรมามอบให้ทีมงานได้อิมทั้งใจอิมทั้งทอง เริ่มมาตั้งแต่ทีมโครงการจัดตั้งบัณฑิตฯ ยกมากันทั้งกอง ทั้งรศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร ดร.เบญจพร ชนะกุล และทีมเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้มีคณบดีคณะวิทยาการ จัดการ ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสินวล คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร. อภินิหาร สถิตย์ภาคีกุล หน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจารย์สวางเนตร ทินนาม อาจารย์กษมา ศรีมณี จากคณะมนุษยศาสตร์ และจากอาจารย์จำเริญ คงไกร ผอ.โรงเรียนสาธิตฯ ขอขอบพระคุณทุกความ พรารถนาดีที่มอบให้พวกเราทุกคนคะ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มรภ.นครศรีธรรมราช ท่านใด สนใจเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ ชุดที่ 29 / 2556 ขอใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มรภ. นครศรีธรรมราช สมัครภายในวันที่ 11 มกราคม นี้ จะมีการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่ คาดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ โดยเลือกแทนกรรมการที่ หมดวาระ จำนวน 5 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มรภ.นครศรีธรรมราช

ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการอ่าน และสนใจจะเลือกซื้อหนังสือ ในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม นี้ จะมีโครงการ “ยิปซีสัญจร สร้างนักอ่านหน้าใหม่” มีหนังสือหลากหลายมาจำหน่ายโดยมี โปรโมชันพิเศษลดราคา 20-50 % ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ โอกาสดีๆอย่างนี้อย่าพลาดเชียว

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยพรรณานำชีวิต “อย่าสร้างอารมณ์เป็นพิษขึ้นในจิตใจ ในเวลาเช้า ตื่นแล้วก็ นิ่งสงบใจ พุดกับตัวเองว่า วันนี้ฉันจะอยู่อย่างคนสงบ ฉันจะอยู่อย่างคนมีสติปัญญา ฉันจะอยู่อย่างคนรู้ เท่าทันสรรพสิ่งทั้งหลาย ฉันจะไม่เป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่จำเป็น” สวัสดิ์ดีคะ